

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ากว้างแคบแม้อยูโรอ่อน, โภคภัณฑ์-เงินภูมิภาคยังแข็งแกร่ง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยการอ่อนค่าของยูโร ไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันเงินบาท เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยังปรับขึ้น และสกุลเงินอื่น ๆ อยู่ในทิศทางทรงตัว

*ยูโรอ่อนค่าลงต่ำกว่า 1.3900 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย หลังร่วงลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ จากข้อมูลที่น่าผิดหวังของเยอรมนี และความวิตกที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับหนี้สินของประเทศรอบนอกยูโรโซน

*ความวิตกเกี่ยวกับภาวะชะงักงันทางการเมืองในไอร์แลนด์ ก่อนการลงมติงบประมาณ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไอร์แลนด์อายุ 10 ปี พุ่งทะลุระดับ 8% เมื่อวานนี้ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการกู้จากกองทุนฉุกเฉินของทางสหภาพยุโรปอย่างมาก

*ยูโรยังได้รับผลกระทบจากข้อมูลว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ลดลงผิดคาด แต่ยอดส่งออกที่พุ่งขึ้นของเยอรมนีก็บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจเยอรมนี จะแข็งแกร่ง ถ้าข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส 3 ออกมาสดใสนับแต่บัดนี้

*การประชุมสุดยอดกลุ่มจี-20 ที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ถูกมองว่าเป็นโอกาสให้ผู้นำกลุ่มจี-20 ได้ป้องกันข้อพิพาทเรื่องค่าเงิน ไม่ให้ทวีความรุนแรง จนต้องรีบออกมาตรการกีดกันทางการค้าออกมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

*08.55 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.61/66 จาก 29.63/67 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.62/65 จาก 29.63/66 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.09/14 จาก 81.15 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3878/80 จาก 1.3916 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"(เงินบาท)ยังแคบ ๆ ไม่ไปไหนเลย ยูโรลง แต่ commodity ขึ้น ทองขึ้น น้ำมันขึ้น ก็มีแต่ยูโรที่อ่อน สกุลอื่นก็ยังไม่ค่อยขยับ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ แม้อยูโรอ่อนค่าลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบดอลลาร์ แต่การที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินอื่น ๆ ยังคงทรงตัวอยู่ได้ ทำให้เงินบาทยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ภายในกรอบแนวรับที่ 29.70 และแนวต้านที่ 29.60

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้